



กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij
Circulation: 200,000
Ad Rate: 1,450

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อังคาร 12 มีนาคม 2562

ปีที่: 32

ฉบับที่: 11128

หน้า: 16(บนซ้าย), 13

Col.Inch: 33.57 Ad Value: 48,676.50 PRValue (x3): 146,029.50

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'ยธ.-สธ.'ร่วมกำหนดกลุ่มโรค ต้องใช้กัญชาทางการแพทย์

'ยธ.-สธ.'ร่วมกำหนดกลุ่มโรค ต้องใช้กัญชาทางการแพทย์

กรุงเทพธุรกิจ ● ยธ.-สธ.ตกลงกำหนดกลุ่มโรค ใช้กัญชาทางการแพทย์ ประมาณการตัวเลข ก่อนอนุมัติปลูก ซึ่งข้อตกลงยูเอ็น-อาเซียน ไม่เปลี่ยนกัญชาให้ถูกกฎหมาย รอรัฐบาล ใหม่สานต่อ ด้านปลัด สธ.เผยมีผู้ป่วยยื่น คำร้องขอใช้สารสกัดกัญชาแค่ 100 ราย

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จาก กัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 1 ที่กระทรวงยุติธรรม วันที่ 11 มี.ค. โดยมีนายวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม น.พ.สุชัช ภาณุจัน พินาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส) นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เข้าร่วม

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชา โดยมีการแบ่งหน้าที่ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง ยุติธรรม โดยให้ทางสาธารณสุขดูแลด้าน การวิจัยและการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่การผลิต แปรรูป และนำไปใช้ทั้งกับแพทย์แผนไทยและแพทย์แผน ปัจจุบัน ซึ่งต้องกำหนดกฎเกณฑ์ว่า ต้องมี ข้อบังคับหรือเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

รวมทั้งการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ

วิชาชีพทางการแพทย์และสถานพยาบาล และกลุ่มโรคที่ต้องใช้กัญชาในการบำบัด ส่วนด้านกฎหมายเป็นหน้าที่ของกระทรวง ยุติธรรม ทั้งหมดนี้จะให้ความสำคัญเพื่อ ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

“การประชุมจะมีการพิจารณาประเมิน ประเภทผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้สารกัญชา ว่ามีด้านใดบ้าง และแต่ละสูตรยาจะต้องมี ส่วนผสมยาอื่นๆ ในการรักษา และในส่วน ของแพทย์แผนไทย จะใช้กัญชาจำนวนเท่าใด

อ่านต่อหน้า 13

ต่อจากหน้า 16

ยธ.

มีจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการใช้เท่าใด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการกำหนด ปริมาณการผลิต ให้สอดคล้อง กับปริมาณความต้องการใช้ หาก เป้าหมายในระยะแรกสำเร็จก็จะมี การขยายต่อไปในทุกๆ 3-6 เดือน” พล.อ.ประจิน กล่าว

ร.มว.ยุติธรรม กล่าวอีกว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและให้โอกาส ในการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทางทางการแพทย์ทั้งแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนใหม่ ซึ่งจะร่วมกัน ขับเคลื่อนภายใต้ภายใต้ข้อตกลง ที่ไทยได้ทำไว้กับสหประชาชาติ และกลุ่มประเทศอาเซียนว่า ไทย ในฐานะสมาชิกมีหลักการใน 2 ข้อ คือ กัญชายังเป็นพืชเสพติด

กฎหมาย และไทยจะไม่ยอมให้ ยาเสพติดผิดกฎหมาย เปลี่ยนมาถูก ต้องตามกฎหมายและพืชเสพติดได้ ใช้เฉพาะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น

ขณะนี้พ.ร.บ.ยาเสพติดฯชุดใหญ่ กำลังอยู่ในการพิจารณาของ สนช. ซึ่งในอนาคตจะต้องมีการปรับแก้ เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกันในส่วน ที่เกี่ยวกับกัญชา คงจะดำเนินการ ได้หลังจากมีรัฐบาลชุดใหม่

ด้าน น.พ.สุชัช กล่าวว่า หลังจาก องค์การอาหารและยา(อย.) เปิดให้ ประชาชนที่มีกัญชาอยู่ในครอบครอง หรือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากสารสกัดกัญชา แจ้งความต้องการและคำร้องเข้ามา ตั้งแต่ปลายเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา โดยมีผู้ป่วยได้ยื่นคำร้องขอใช้สารสกัด จากกัญชาประมาณ 100 ราย และมี ผู้สนใจสอบถามเข้ามากว่า 1,000 ราย ขณะที่ในต่างจังหวัดมีสอบถามเข้ามา ไม่มากนัก โดยยังเหลือเวลาอีก 90 วัน เท่านั้น